

'กอน.'ถกค่าอ้อย1ธ.ค.อีกระลอก ชาวไร่อ้อยเกิน880บ./ตัน-รง.ชี้สูงไป

ผู้จัดการรายวัน 360° - "กอน." นัดถกเคาะราคาอ้อยขึ้นต้นปี 60-61 อีกระลอก 1 ธ.ค.นี้ หลังเพิ่มราคาให้แล้วเป็น 880 บาทต่อตันแต่ชาวไร่ยังมองว่าต่ำไป ขณะที่โรงงานยา 880 บาทต่อตันเหมาะสมแล้วเดือนหากขึ้นสุดท้ายต่ำกว่าแล้วให้โรงงานไปหักคืนฤดูหน้าไม่ยอมแน่ชี้ผิด กม. โรงงานเตรียมทยอยเปิดหีบอ้อย 1 ธ.ค.นี้

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กอน.ได้เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูการผลิตปี 60/61 เฉลี่ยทั่วประเทศ 880 บาทต่อตันที่ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. อย่างไรก็ตามบางเขตคาดว่าจะได้รับราคาอ้อย 900 บาทต่อตันจึงเห็นว่าควรจปรับราคาอ้อยให้เหมาะสมมากกว่านี้ ดังนั้นกอน.จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร(กบ.)ไปพิจารณาการคำนวณราคาอ้อยขึ้นต้นว่าจะเพิ่มได้หรือไม่ ซึ่งกบ.จะสรุปในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ และหลังจากนั้นจะมีการประชุม กอน. เพื่อสรุปแนวทางดังกล่าวในวันเดียวกัน

"กอน.ได้เพิ่มค่าอ้อยจาก 860 บาทต่อตันเป็น 880 บาทต่อตันแต่ชาวไร่อ้อยเรียกร้องให้ได้ราคาที่สูงขึ้นกว่านี้ เพราะป้องกันปัญหาการฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่บราซิลตั้งข้อสังเกตที่ไทยมีการอุดหนุนน้ำตาลทำให้ไทยต้องปรับโครงสร้างและคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อ ต.ค.59 จึงกำหนดไม่ให้สนับสนุนแหล่งเงินกู้เพื่อเพิ่มราคาอ้อยได้อีกเช่นอดีตที่ผ่านมา" แหล่งข่าวกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมืองต้นชาวไร่อ้อยได้เรียกร้องที่จะขอเพิ่มราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศให้เป็น 900-1,000 บาทต่อตัน ซึ่งจากการพิจารณาเบื้องต้น กบ.เองก็ยอมรับว่าจะเพิ่มราคาให้ก็คงไม่เกิน 890 บาทต่อตัน แต่ทั้งนี้คงอยู่ที่กบ.จะพิจารณาเพราะต้องคำนึงถึงราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 60/61 เพราะหากต่ำกว่าราคาอ้อยขึ้นต้นจะดำเนินการอย่างไร

นายสิริวัชรุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงาน ด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ขณะนี้กอน.ได้กำหนดหีบอ้อยวันที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไปซึ่งคาดว่าจะมีโรงงานบางแห่งทยอยเปิดหีบได้ อย่างไรก็ตามการกำหนดราคาอ้อยขึ้นต้นเฉลี่ยทั่วประเทศโรงงานส่วนใหญ่เห็นว่าระดับ 880 บาทต่อตันเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับต้นทุนการผลิตทั้งหมดแล้ว เพราะหากราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายต่ำกว่าขึ้นต้นแล้วรัฐกำหนดให้ไปหักจากราคาอ้อยในฤดูถัดไปนั้นโรงงานไม่เห็นด้วยแน่

"กรณีที่จะให้โรงงานไปหักค่าอ้อยในฤดูถัดไปนั้นโรงงานไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการทำผิดกฎหมายจะถูกฟ้องร้องได้และเห็นว่าฤดูผลิตที่ผ่านมาค่าความหวานเฉลี่ยสูงถึง 12.8 ซี.ซี.เอส. นั่นหมายถึง 1 ซี.ซี.เอส.ชาวไร่จะได้รับค่าอ้อยเพิ่มอีก 53 บาทต่อตันดังนั้นหากชาวไร่อ้อยพัฒนาอ้อยให้เพิ่มความหวานที่สูงก็จะได้รับเพิ่มอยู่แล้ว" นายสิริวัชรุทธิ์กล่าว

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า สอน. ประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูการหีบอ้อยประจำปี 2560/61 จะมีปริมาณอยู่ที่ 103.6 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิตประจำปี 2559/60 ที่มีผลผลิตรวม 92.9 ล้านตันอ้อย เฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ประมาณ 10.6 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในระดับ 9 ตันต่อไร่ เนื่องจากปีนี้ฝนมีปริมาณฝนมากเพียงพอ.